

Số: 06a/BC-UBND

Sơn Tây, ngày 12 tháng 01 năm 2015

## **BÁO CÁO**

### **Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2015, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2015**

#### **I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:**

##### **1. Các hoạt động chủ yếu trong tháng của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:**

- Tiếp và làm việc với: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của huyện, kết hợp kiểm tra việc nuôi cá Tầm và trồng thí điểm cây Mắc ca; Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Tài chính về công bố Dự thảo Kết luận thanh tra Ngân sách huyện Sơn Tây, niên độ ngân sách năm 2013;...

- Dự: Hội thảo “Chuỗi giá trị các con vật nuôi và tiềm năng” do Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng tổ chức; Họp cụm thi đua các huyện miền núi, hải đảo; dự làm việc với Tập đoàn Quế Lâm để trao đổi, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; Họp Thường trực Huyện ủy; Dự họp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, kế hoạch năm 2015; Họp đánh giá tình hình thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015; Họp phụ huynh học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh; Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 khối Mặt trận và các Hội, đoàn thể; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2015;...

- Chủ trì và tham dự Hội nghị Quân chính năm 2014, triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2015; Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015; Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2015; ; Làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin về thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015; Làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về việc bàn giải pháp chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh THPT bỏ học và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015;...

- Tiếp công dân theo định kỳ tháng 01/2015.

##### **2. Các văn bản quan trọng do UBND huyện ban hành:**

UBND huyện đã ban hành một số văn bản quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn; cụ thể như sau:<sup>1</sup>

## **II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01/2015**

### **1. Lĩnh vực kinh tế:**

#### **a) Sản xuất nông nghiệp:**

##### **\* Về trồng trọt:**

*Cây lúa nước:* Thực hiện gieo trồng vụ Đông - Xuân theo đúng lịch thời vụ, đến nay đã gieo sạ được 761,8 ha/784,5 ha chiếm 97,1% kế hoạch vụ Đông Xuân và đạt 48,6% so với kế hoạch gieo cấy lúa nước năm 2015. Hiện cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện, kiểm soát tình hình sâu bệnh, đặc biệt là các bệnh như: sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ và chuột hại lúa.

*Cây ngô:* Hiện đã gieo tía được khoảng 40% diện tích so với kế hoạch vụ Đông Xuân (67,5 ha).

##### **\* Chăn nuôi:**

Hiện nay, thời tiết đang mưa rét kéo dài, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai tiêm phòng vụ Xuân theo kế hoạch.

Hiện trên địa bàn huyện đang xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc với 49 con gia súc bị mắc bệnh<sup>2</sup>. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng cách khoanh vùng ổ dịch, phun thuốc sát trùng khu vực ổ dịch và toàn bộ các vùng phụ cận, cách ly gia súc bị bệnh để chăm sóc, điều trị và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra diện rộng, tổ chức tiêm phòng LMLM cho gia súc xung quanh các ổ dịch...

##### **\* Công tác Khuyến nông:**

Phối hợp với các hội đoàn thể và UBND các xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, hướng dẫn bà con chăm sóc tốt các loại hoa màu. Tập trung chăm sóc mô hình nuôi cá tầm và trồng cây mắc ca đang triển khai trên địa bàn huyện; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra và hướng dẫn bà con thực hiện các mô hình đỡ đang năm 2014.

**\* Thủy lợi:** Vận động nhân dân tập trung nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.

(<sup>1</sup>) Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015; Quyết định số 2643a/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/12/2014 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2014 - 2015 trên địa bàn huyện Sơn Tây; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2015; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 14/1/2015 về việc phê duyệt đề cương và dự toán kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015; Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/1/2015 về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của huyện Sơn Tây;

<sup>2</sup> Xã Sơn Mâu: 02 con Trâu và 40 con Bò; xã Sơn Tân 07 con Bò.

\* **Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:** Tiếp tục hướng dẫn các xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi từ nguồn vốn 30a; Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

**b) Lâm nghiệp:**

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng theo kế hoạch được giao; Thường xuyên kiểm tra, truy quét các địa bàn thường xảy ra khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ và săn bắt trái phép động thực vật quý hiếm để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

**c) Tài nguyên môi trường:**

Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Chỉ đạo các phòng ban và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào Tết trồng cây “đòi đòi nhớ ơn Bác Hồ” tại một số điểm trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán.

*Công tác Môi trường:* Tổ chức thu gom rác tại khu vực Trung tâm huyện và khu vực Trung tâm xã Sơn Tân, Sơn Mùa theo định kỳ.

*Công tác khoáng sản:* Thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát, sạn làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện.

Trong tháng, không phát sinh đơn thư, kiến nghị trên lĩnh vực đất đai.

**d) Giao thông:**

Huy động nhân dân ra quân tu sửa, nạo vét mương thoát nước, phát quang các tuyến đường trên địa bàn các xã để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống gian lận thương mại, pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày giáp Tết.

**đ) Thu chi ngân sách Nhà nước:**

Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các thủ tục quyết toán ngân sách năm 2014 và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn; Đồng thời giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị và các địa phương.

Ước tính thu ngân sách trong tháng 01/2015 là 14.962 triệu đồng; trong đó thu trên địa bàn là 300 triệu đồng; tổng chi NSNN là 13.858 triệu đồng.

**e) Tình hình thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện**

**- Dự án thủy điện Đăkđrinh**

+ Khu tái định cư Nước Vương; Nước Lang; Anh Nhoi 2: Đến nay các hạng mục cơ sở hạ tầng hoàn thành đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng; đang thực hiện việc cấp đất sản xuất cho các hộ dân. Hiện dự án đang kiểm toán độc lập, trình phê duyệt quyết toán.

+ Về nhà ở tái định cư: Đã hoàn thành và bàn giao 96 nhà cho 96 hộ về ở tại 03 khu tái định cư. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp

với UBND xã và các hộ dân tổ chức kiểm tra, sửa chữa một số lỗi kỹ thuật nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân.

+ Về thực hiện Tổ chức phát triển sản xuất vùng tái định cư (tái định canh): Hiện đang triển khai thi công hạng mục Khai hoang ruộng lúa nước (khối lượng đạt 40%) và Xây dựng đập thủy lợi (đã thi công phần đầu đập và đang tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo), kế hoạch hoàn thành trong quý II/2015.

+ Đường về khu sản xuất các khu tái định cư:

\* Khu Nước Vương: Hiện đang triển khai thi công 700m đầu tuyến và tiến hành đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm. Sau khi hoàn thành công tác kiểm kê kiểm đếm, sẽ tổ chức họp dân thống nhất số liệu mượn đất tiếp tục triển khai thi công các bước tiếp theo.

\* Khu Nước Lang và Anh Nhoi 2: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, đang triển khai áp giá bồi thường; Hoàn thành bàn giao tim cọc mốc cho các đơn vị thi công, tuy nhiên, chủ đầu tư chưa bố trí vốn để thực hiện các bước tiếp theo.

- Các công trình khác:<sup>3</sup>

## **2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội**

### **a) Giáo dục - Đào tạo:**

Tổ chức các hoạt động phục vụ công tác dạy và học, kiểm tra chất lượng học kỳ I ở các cấp học. Tiếp tục duy trì các lớp phổ cập Giáo dục THCS trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2014 - 2015 trên địa bàn theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện.

### **b) Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và kế hoạch hóa gia đình:**

Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được tăng cường ngay từ những ngày đầu năm; đồng thời tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

---

<sup>3</sup> Đường Trung tâm y tế - Gò Lã: Dự kiến trong tháng 02/2015 sẽ nghiệm thu đưa vào sử dụng; Đường Trung tâm xã Sơn Mầu - Apao: Dự kiến trong quý II/2015 sẽ thông tuyến, đối với đoạn có nguy cơ sạt lở tại Km3+961.74, dự kiến trong tháng 02/2015 sẽ đảm bảo đi lại an toàn cho nhân dân; Trụ sở Huyện ủy đang triển khai thi công nhà xe + nhà làm việc + bể nước, khối lượng ước đạt khoảng 30%; Đường Trung tâm huyện: Tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh bố trí 15.000 triệu đồng, thực hiện trong năm 2015, hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Sở Giao thông vận tải đang thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, kế hoạch trong tháng 4/2015 tổ chức đấu thầu và triển khai thi công; KDC Đồng Bà Cầu: Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với giá trị: 2.566,7 triệu đồng nhưng chưa có kinh phí để chi trả cho nhân dân. Hiện đang trình phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế, BVTC và dự toán công trình làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; KDC B19 trên trục đường Trường Sơn Đông: Đang niêm yết công khai với giá trị dự kiến: 2.013, 942 triệu đồng; Nhà làm việc dân quân tự vệ xã Sơn Múa: UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường và gửi văn bản cho chủ đầu tư yêu cầu chuyển kinh phí để chi trả cho nhân dân, thanh toán cho các đơn vị; Đường điện khu dân cư Tu Ca La thôn Đăk Be - xã Sơn Tân: Đang làm thủ tục thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; Trụ sở làm việc công an huyện Sơn Tây: Đang triển khai thi công di dời hệ thống thủy lợi đập Nước Min ra khỏi mặt bằng xây dựng.

Nhận và cấp phát các phương tiện tránh thai miễn phí cho cán bộ làm công tác dân số ở xã để cấp cho dân. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều phương tiện nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.

**c) Lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội:**

Chỉ đạo các xã xét chọn các đối tượng chính sách để Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tiếp nhận và phân bổ kịp thời quà của Trung ương, của tỉnh và các nhà hảo tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

**d) Công tác dân tộc, miền núi:**

Tiếp tục hướng dẫn các xã rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2015; Đôn đốc thực hiện và giải ngân kịp thời vốn các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như chính sách cấp phát không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi đảm bảo hoàn thành việc cấp phát trước ngày 18/02/2015 để nhân dân đón Tết.

**đ) Hoạt động văn hóa thông tin và truyền thanh - truyền hình:**

Chỉ đạo triển khai kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Ất Mùi. Chuẩn bị tổ chức bóng đá mi ni Nữ toàn huyện trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Ất Mùi năm 2015.

Tổ chức xây dựng các chương trình thời sự phát thanh, truyền tải những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của huyện, những sự kiện đáng chú ý trên địa bàn huyện. Tập trung tuyên truyền thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật đất nước, của tỉnh, của huyện, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2014; dự báo, định hướng tình hình kinh tế - xã hội năm 2015; đồng thời xây dựng các chương trình chuyên đề, văn nghệ tổng hợp phục vụ nhu cầu văn hóa - xã hội của người dân.

**3. Lĩnh vực nội chính và tổ chức Nhà nước**

**a) Công tác Tư pháp:**

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật giao thông đường bộ và 1 số văn bản luật khác cho cán bộ và nhân dân học tập;

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tốt công tác hộ tịch, giải quyết kịp thời cho công dân, đảm bảo đúng luật. Trong tháng, đã thực hiện đăng ký khai sinh 27 trường hợp, đăng ký khai tử 07 trường hợp, đăng ký kết hôn 25 trường hợp; cấp lại bản chính Giấy khai sinh 22 trường hợp.

Công tác chứng thực được thực hiện đúng luật, nhanh gọn. Tổng số lần chứng thực là 559 trường hợp (trong đó tại huyện là 26, tại xã 533); Hoạt động hoà giải có hiệu quả, góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và các tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Đã hoà giải thành 04 vụ việc; đạt tỷ lệ 80%.

Công tác bán đấu giá tài sản, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện hoạt động thường xuyên, đúng luật.

**b) Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo:**

Ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra Công trình đường giao thông nông thôn xóm Ông Ban - Ông Hoạch thôn Mang Trảy, xã Sơn Lập; đồng thời thực hiện Công văn số 871/ĐTHS ngày 30/12/2014 của cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 về việc cung cấp các chứng cứ liên quan trong quá trình thanh tra chế độ 6572 trên địa bàn huyện.

Công tác tiếp công dân cấp huyện được duy trì thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân huyện và Thanh tra huyện.

**c) Công tác nội vụ và cải cách hành chính:**

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng ban ngành trong huyện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đúng nhiệm vụ phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tổ chức, biên chế, tiền lương, thực hiện chế độ chính sách...

Công tác tôn giáo được quan tâm, công tác thi đua khen thưởng diễn ra thường xuyên; Đăng ký giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2015 của huyện với Hội đồng Thi đua khen thưởng cụm.

**d) Về An ninh, quốc phòng, an toàn xã hội:**

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết ngành Công an năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015; Hội nghị Quân chính năm 2014, triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2015.

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Tổ chức 17 lượt tuần tra, kiểm soát giao thông; phát hiện 18 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, xử lý phạt tiền 15 trường hợp, thu nộp NSNN 8,06 triệu đồng.

Tổ chức 02 đợt kiểm tra tạm trú; phát hiện 05 trường hợp vi phạm; xử lý phạt tiền 01 trường hợp với 1,5 triệu đồng nộp vào NSNN.

*Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 01 năm 2015 ổn định, các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra bình thường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. UBND huyện tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khoanh vùng ổ dịch trên đàn gia súc, đôn đốc các đơn vị chức năng tăng cường chăm sóc lúa và các cây trồng khác trong vụ Đông Xuân; theo dõi tình hình cung cầu, lưu thông hàng hóa trên thị trường nhằm kiểm soát hàng giả, kém chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban*

ngành, UBND các xã và các đơn vị có liên quan chuẩn bị và tổ chức tốt công tác phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn toàn huyện.

### **III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 02/2015:**

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm; chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch bệnh mùa Đông.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015).

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015; Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết của các địa phương, đơn vị; thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang

+ Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân năm 2015.

- Tổ chức họp đầu năm đánh giá tình hình trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi; Ra quân đầu năm thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

- Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa và các cây trồng khác trong vụ đông xuân 2014 - 2015.

- Triển khai thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo kế hoạch được duyệt.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 01 năm 2015 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2015 của UBND huyện Sơn Tây./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- UBND các xã;
- CPVP, TH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Tùng**